

### โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

“ยาเสพติด” ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ “เฮโรอีน” เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศ จากข้อมูล การสำรวจพบว่ามีเยาวชนจำนวนกว่า 6 แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตามทัณฑสถานทั่วประเทศสำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 137,344 คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่งคือประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจำนวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง 27,499 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.26 ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง

ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวนถึง 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังมีขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ตีโพย รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงผลอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพติดซ้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ดังพระราชดำรัสในวโรกาส การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “TO BE NUMBER ONE” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข ความว่า “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE



กรมประชาสัมพันธ์  
PRD  
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วคราวจากยาเสพติด อยากให้โครงการนี้สำเร็จด้วยดี แต่จะทำคนเดียวไม่ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกคน” ดังนั้น โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมี "กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข" ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการโครงการ เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ โดยกระบวนการและแนวคิด คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพื่อห่างไกลยาเสพติด ซึ่งภูมิด้านทานทางจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็จากการทำ “สิ่งที่ดีงาม” ซึ่งในโครงการมีกิจกรรม Dancercise เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่แปลง “สิ่งที่ดีงาม” จากนามธรรมเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการซึ่งเป็นวัยที่มีความแข็งแรง มีความกระตือรือร้น ได้มีเวทีแสดงพลังความสามารถ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด เช่น การควบคุมตนเอง การทำงานเป็นทีม การจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม การแข่งขันเริ่มจากระดับภาค โดยก่อนการแข่งขันระดับประเทศ ทีมที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสการเข้าค่ายเพื่อเติมเต็มความฝัน รับการพัฒนาทักษะ ต่อยอดการเดินที่ทุกคนชื่นชอบ ด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ตลอดจนทักษะด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และจากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีมีประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้ส่งจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 7 ประเภท เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวด จังหวัดปัตตานีได้รางวัลระดับประเทศ ดังนี้

- 1.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบระดับเงิน
- 2.ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
- 3.ประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มดีเด่น
- 4.ประเภทชุมชน กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
- 5.ประเภทสถานประกอบการ กลุ่มต้นแบบระดับเงิน
- 6.ประเภทสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเด่น
- 7.ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1



สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์  
ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

ในการนี้ จังหวัดปัตตานี ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2567 จำนวน 8 ประเภท ดังนี้ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ประเภทสถานประกอบการ ประเภทชุมชน ประเภทสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประเภทเรือนจำ และประเภทสำนักงานคุมประพฤติ โดย สำนักงานเลขาธิการโครงการ TO BE NUMBER ONE

นอกจากนี้ ยังมีกรรณการรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี กรมสุขภาพจิต ได้แจ้งแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2567 พร้อมทั้ง มีการเตรียมความพร้อมของจังหวัด อำเภอและชมรมฯ ที่จะเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภาคใต้ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นไปอย่างครบถ้วนสำหรับโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ต่อไป

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/84kru/>

โครงการ TO BE NUMBER ONE <https://shorturl.asia/45vHp>